



ทปอ

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Association of The Council of University Presidents of Thailand

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 1/2562

เรื่อง การรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

1. กรณีผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแต่ไม่ยืนยันการเลือกสาขา

จากข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานการรับสมัคร TCAS62 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มีข้อมูลดังนี้คือ จำนวนที่นั่งเปิดรับของทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 95,124 คน มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 119,871 คน จำนวนผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขา 111,068 คน จำนวนผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขาและชำระเงินค่าสมัคร 108,121 คน (เป็นการสมัครที่สมบูรณ์เรียบร้อย นำไปคัดเลือก) **จำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแต่ไม่ยืนยันการเลือกสาขา 3,762 คน** จำนวนผู้ยืนยันการเลือกสาขาแต่ไม่ชำระเงิน 2,947 คน

ในกลุ่มจำนวนผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครแต่ไม่ยืนยันการเลือกสาขา ได้มีข้อร้องเรียนให้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ปรับแก้ไขระบบให้เป็นการยืนยันสิทธิ์การสมัครของผู้สมัครจำนวน 3,762 คน โดยอัตโนมัติในคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS62 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาเห็นว่าการดำเนินการของผู้สมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอนตามที่ได้มีการประกาศไว้ทั้งในคู่มือการคัดเลือก การประกาศอย่างต่อเนื่องผ่านหน้า website และ facebook รวมทั้งการ live สด ก่อนวันประกาศรับสมัคร ในรอบที่ 3 ดังนั้นเพื่อยืดหลักการของการทำงานกับกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนหลายแสนคน ในการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และเป็นการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ เข้าสู่ระบบอุดมศึกษาของประเทศ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนการขอได้สิทธิ์โดยไม่กระทำการให้สมบูรณ์ในระบบการรับสมัครของผู้สมัครกลุ่มนี้ และเห็นว่าระบบ TCAS62 ยังเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครได้เข้าสู่ระบบการคัดเลือกในรอบต่อไปได้อีก

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานมาต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่สิ่งหนึ่งที่ระบบยังคงรักษาเจตนารมณ์ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงคือการสร้างโอกาสของการเข้าศึกษาด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และมุ่งหวังว่าระบบการคัดเลือกก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการคัดกรองบุคคลเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การผลิตกำลังคนของประเทศจะได้คนที่มีคุณภาพเข้าสู่

สังคมของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงขอให้ผู้สมัครทุกคนได้เชื่อมั่นต่อการทำงานของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยว่าจะยึดมั่นในหลักการ ทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดประโยชน์สูงสุดกับผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ขอให้ผู้สมัครได้รับผลสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ และได้รับโอกาสที่ดีที่จะได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งใจเลือก

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2562